



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้ดำเนินการสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามขั้นตอนครบถ้วน ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๙๔ จึงมีประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ภาควิชาการความรู้ความสามารถและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ เข้ารับการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานกำหนด สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาควิชาการความรู้ความสามารถครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเจริญ ช้อนฝืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

บัญชีแนบท้ายประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด
๑๐๐๐๑	นางสาววัลยา ศิริปัญญา	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๒. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด
๒๐๐๐๑	นางพัชรดา กาวินทร	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

